

# ไออาร์เอ็มเตรียมจัดสัมมนาเชิงวิชาการ จัดทัพมือ ไปบริหารภูรินดาเรสซิเดนซ์



ไออาร์เอ็ม เตรียมแผนจัดสัมมนาเชิงวิชาการ พร้อมให้ความรู้แนวคิดเชิงบวกในการทำงานอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ ล่าสุดนำทีมบริหารมืออาชีพเข้าบริหารโรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ “ภูรินดา เรสซิเดนซ์” โรงแรมที่ดีที่สุดในย่านอำเภอหนองแค สระบุรี และเชื่อมั่นโรงแรมแห่งใหม่จะสามารถตอบสนองความต้องการลูกค้าได้เป็นอย่างดี

นายธนันท์เอก หวานฉ่ำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเตอร์ เรียลตี้แมเนจเม้นท์จำกัด (IRM) กล่าวว่า ไออาร์เอ็มเตรียมแผนจัดอบรมเชิงวิชาการ ด้วยการให้ความรู้ และแนวความคิดเชิงบวกในการทำงาน โดยเฉพาะความคิดและทัศนคติในการทำงานร่วมกันในองค์กร เพื่อให้พนักงานค้นหาคำตอบในการทำงาน เพราะบริษัทต่าง ๆ มักจะมีคำถามที่ตรงกับวัตถุประสงค์ในการจัดสัมมนา คือ “องค์กรจ้างคุณมาทำไม?” ดังนั้น การจัดสัมมนาในครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงประสบการณ์จริงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เพราะปัญหาในการทำงานมักจะเกิดขึ้นทุก ๆ องค์กร ดังนั้นจึงต้องหาวิธีรับมือกับการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้ดีที่สุด การเรียนรู้ประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาเป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งที่จะทำให้ประสบความสำเร็จและความก้าวหน้าในการทำงาน นอกจากนี้แล้วทุกคนในองค์กรจะต้องเรียนรู้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเรื่องความมีเมตตา และการเอาใจใส่ซึ่งกันและกันภายในองค์กร ดูแลกันและกันเหมือนคนในครอบครัว วิธีนี้คิดว่าจะช่วยให้องค์กรขับเคลื่อนไปได้อย่างสมดุล

สำหรับการบริหารทรัพย์สินนั้น ล่าสุดไออาร์เอ็ม (IRM) ได้นำทีมงานมืออาชีพเข้าบริหารทรัพย์สินในโรงแรมภูรินดาเรสซิเดนซ์ จังหวัดสระบุรี โดยโครงการดังกล่าวมีทั้งหมด 3 อาคาร เป็นเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ 2 อาคารและโรงแรม 1 อาคารซึ่งมีจุดเด่น เป็นอาคารแห่งใหม่พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครัน และเป็นที่พักที่ดีที่สุดในจังหวัดสระบุรี

ด้านนางสาวศรัณย์พร ธนาพรสิน ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท ภูรินดา เรสซิเดนซ์ จำกัด กล่าวว่า ภูรินดาเรสซิเดนซ์ เป็นโรงแรมกึ่งเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ ที่ปัจจุบันมี 2 อาคารคือ อาคารเอและบี แบ่งสัดส่วนจำนวนห้องพักกันคือ 76 ห้อง ขณะนี้เปิดให้บริการเพียงอาคารเดียวคือบี เนื่องจากอีกอาคารยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ซึ่งภูรินดามั่นใจว่าการเปิดให้บริการที่พักในครั้งนี้ จะสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าในระดับพรีเมียมได้เป็นอย่างดี เนื่องจากภูรินดา เรสซิเดนซ์เป็นที่พักที่ดีที่สุดในจังหวัดสระบุรี

สำหรับบริการของ ภูรินดา เรสซิเดนซ์ สระบุรีนั้น นอกจากที่พักที่มีให้บริการเป็นรายเดือนแล้ว ภูรินดา ยังมีบริการ

ห้องพักสำหรับลูกค้ารายวันวันละ 500 บาท (ไม่รวมอาหารเช้า) ส่วนห้องสตูดิโอรายเดือนราคาจะอยู่ที่ 5,600-5,800 บาท และห้องสวีทรายเดือนราคาจะอยู่ที่ 7,800 บาท พื้นที่ภายใน 40 ตร.ม.ขณะนี้เต็มหมดแล้ว อย่างไรก็ตาม ภูเก็ต ภูเก็ต ยังมีห้องสัมมนา ห้องประชุม และห้องจัดเลี้ยง 4 ห้อง และลานกิจกรรมด้านนอก รวมถึงห้องออกกำลังกายไว้อำนวยความสะดวกอย่างครบครัน เพราะการก่อสร้างที่พักของภูเก็ตเราคำนึงถึงคอนเซ็ปต์ที่แตกต่างจากที่อื่น ได้เปิดออกมาเป็นโรงแรมกึ่งเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ เพราะหลังจากเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 1 เมษายนที่ผ่านมา มีกลุ่มลูกค้าที่มีกำลังซื้อในระดับปีบวกเข้าพักแล้วถึง 30%”

นางสาวศรัณย์พร กล่าวต่อว่า ขณะนี้โรงแรมเปิดให้บริการอย่างไม่เป็นทางการ โดยภูเก็ตจะทำการซอฟต์แวร์ลอนซ์ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 นี้ และจะเปิดตัวโรงแรมอย่างเป็นทางการในเดือนสิงหาคม ซึ่งการเปิดโรงแรมภูเก็ตในย่านหนองแค จ.สระบุรี คาดว่าจะสามารถตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มลูกค้าจากทุกธุรกิจได้อย่างลงตัว เนื่องจากในจังหวัดสระบุรี ภูเก็ต เรสซิเดนซ์ถือเป็นโรงแรมที่ดีที่สุดในปัจจุบัน

สื่อมวลชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท พีอาร์บูม จำกัด คุณอภิญา โทร. 081-438-7353 Email: prboomcompany@gmail.com